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						จาก วิกิซอร์ซ

					

					


					
					
					หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๖๓

ประธานสภาฯ กล่าวว่า เมื่อได้ฟังอภิปรายของสมาชิกหลายท่านแล้ว จึ่งขอรวมความว่า ฝ่ายคณะกรรมการราษฎรมีหลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้อธิบายชี้แจงความมุ่งหมายถึงการที่จะออกพระราชบัญญัตินี้ ได้มีพระยามานวราชเสวีและสมาชิกอีกหลายท่านรับรองเห็นชอบด้วย อีกฝ่ายหนึ่งมีพระยาวิชัยราชสุมนต์กับหลวงแสงนิติศาสตร์ฯ เสนอปัญหาเป็นที่ให้เห็นว่า มีความเห็นแย้ง แต่ก็ไม่สู้จะแน่นัก แต่ในชั้นนี้ อยากจะกล่าวถึงปัญหาที่พระยานิ⟨ติ⟩ศาสตร์ฯ ได้มคำถามถึงข้อความที่ไม่เข้าใจในพระราชบัญญติและขอผ่อนผันเวลา ๑ เดือนเป็น ๓ เดือน ฉะเพาะในข้อต้น จะขอรับคำอธิบายในข้อที่มีผู้สงสัยเสียก่อน จึ่งจะได้ลงมติในปัญหาอื่นต่อไป คือ มาตรา ๓ (ข) (ค) และมาตรา ๔

พระยาเทพวิทุรฯ กล่าวว่า เมื่อมีผู้ขอรับคำอธิบายเช่นนี้แล้ว สำหรับความเห็นส่วนตัวแล้ว มีว่า มาตรา ๓ (ข) “เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ ฯลฯ” นั้น คือ มีความประสงค์ที่จะปิดบัง คือ ถ้าจะเขียนเรียกดอกเบี้ยให้มาก ก็กลัวว่า จะจับได้ เพราะฉะนั้น แทนที่จะเขียนไปในหนังสือกูหรือเอกสารที่จะเป็นหลักฐานพะยาน ก็ทำโดยวิธีกำหนดข้อความอันไม่จริงในเรื่องจำนวนเงินกู้ เช่นว่า กู้เงินไป ๑๐๐ บาท มีกำหนดที่จะใช้เงิน ๖ เดือนหรือ ๑ ปี แทนที่จะเรียกดอกเบี้ย ๑๐๐ บาท ให้เขียนเป็นว่า กู้เงินไป ๒๐๐ บาท ซึ่ง
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